



# CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

NICOTEX JOINT STOCK COMPANY

Số 114 Vũ Xuân Thiều - Quận Long Biên - Hà Nội

ĐT: 04.8754438 \* Fax: 04.8754439 \* Email: nicotex@hn.vnn.vn \* Website: WWW.nicotex.com.vn

Số: *NA.16*.JCTN

Ngày *18*... tháng *7*... năm 2013

V/v giải trình về khoản loại trừ trên báo cáo tài chính năm 2012



## Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vụ Quản lý phát hành

Ngày 03/7/2013 Công ty cổ phần Nicotex nhận được văn bản số 3357/UBCK-QLPH ngày 28/6/2013 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo nội dung văn bản tại Điểm 1 về tài liệu phát hành, yêu cầu công ty cổ phần Nicotex giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo hợp nhất năm 2012. Công ty cổ phần Nicotex xin giải trình như sau:

### 1. Về việc liên quan đến góp vốn bằng thương hiệu

Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, năm 2008 công ty cổ phần Nicotex tiến hành tái cấu trúc tổ chức công ty, chuyển đổi mô hình quản lý từ công ty có các chi nhánh phụ thuộc sang mô hình quản lý công ty mẹ - công ty con. Theo mô hình quản lý công ty mẹ - công ty con, sau tái cấu trúc các chi nhánh phụ thuộc trước kia nay chuyển thành các công ty con hạch toán độc lập và công ty mẹ là đơn vị nắm quyền chi phối vốn, sản phẩm và thị trường.

Để đảm bảo các điều kiện nắm quyền chi phối, nhằm giúp cho thương hiệu Nicotex tiếp tục được phát triển thành thương hiệu mạnh trên thị trường ngành hàng vật tư nông nghiệp, khẳng định uy tín và trách nhiệm của Nicotex với người tiêu dùng.

Trước khi thành lập công ty con từ các chi nhánh phụ thuộc, công ty cổ phần Nicotex đã tiến hành định giá lại toàn bộ giá trị tài sản trong toàn công ty, bao gồm tài sản Hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị sản xuất, thiết bị quản lý, phương tiện vận tải, truyền dẫn và tài sản Vô hình là nhãn hiệu sản phẩm, bản quyền kiểu dáng, phần mềm quản lý, thương hiệu Nicotex.....vv để làm cơ sở góp vốn với công ty con sau khi thành lập. Để đảm bảo tính nghiêm túc trong hoạt động định giá và tuân thủ pháp luật, công ty cổ phần Nicotex đã mời đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện nghiệp vụ định giá.



Ngoài các tài sản hữu hình và vô hình được định giá để làm căn cứ góp vốn của công ty cổ phần Nicotex với các đơn vị thành viên. Căn cứ thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của bộ BTC hướng dẫn một số vấn đề tài chính khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp, theo hướng dẫn trên toàn bộ chi phí đã chi ra từ năm 2001 đến 2008 để thực hiện cho chương trình xây dựng thương hiệu như quảng bá, hội chợ, hội nghị .....vv. Giá trị thương hiệu của Nicotex góp vốn cho công ty con nhằm mục đích gắn trách nhiệm tiếp tục đầu tư, phát triển và giữ gìn thương hiệu Nicotex. Giá trị góp vốn bằng thương hiệu của công ty cổ phần Nicotex cho các đơn vị thành viên, công ty cổ phần Nicotex cam kết không làm căn cứ để chia cổ tức hàng năm trong thời gian 10 năm kể từ ngày thành lập và sẽ được xem xét quyết định tiếp sau giai đoạn 10 năm.

Như vậy về bản chất, giá trị thương hiệu góp vốn làm cho tài sản của công ty cổ phần Nicotex và đơn vị thành viên tăng thêm mà không ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông góp vốn tại các đơn vị thành viên và của cả cổ đông công ty cổ phần Nicotex trong thời gian 10 năm kể từ ngày thành lập. Kể từ năm 2009, khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản là giá trị thương hiệu đang hạch toán trên sổ kế toán và có số dư phản ánh tại chỉ tiêu 415 "chênh lệch đánh giá lại tài sản" trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Tuy nhiên do đặc thù của khoản định giá giá trị thương hiệu chưa được hướng dẫn hạch toán trong chế độ kế toán vì vậy khi thực hiện kiểm toán, để đảm bảo với nguyên tắc hạch toán kế toán, đơn vị kiểm toán vẫn đưa ra ý kiến loại trừ.

## **2. Về báo cáo tài chính của các công ty con chưa được kiểm toán**

Năm 2012, công ty cổ phần Nicotex chỉ định công ty Kiểm toán và tư vấn Thăng Long thực hiện nhiệm vụ kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của công ty mẹ và một số đơn vị thành viên có doanh thu lớn.

Lý do các đơn vị thành viên còn lại chưa được kiểm toán là:

- Các đơn vị này đều có doanh thu thấp, trong số các đơn vị này có đơn vị chỉ đạt doanh thu 3 tỷ - 4 tỷ đồng
- Trong quá trình hoạt động, cơ quan chuyên môn là phòng Pháp chế, phòng Tài chính - Kế toán của công ty cổ phần Nicotex đã thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ hàng năm. Qua kết quả kiểm toán nội bộ, tình hình tài chính của các đơn vị này là minh bạch, rõ ràng, bảo toàn vốn trong quá trình hoạt động, kết quả kinh doanh của các đơn vị này đều có lãi

Với kết quả kiểm toán độc của công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long và kiểm toán nội bộ của công ty cổ phần Nicotex. Công ty cổ phần Nicotex khẳng định các đơn vị thành viên của công ty cổ phần Nicotex đều có tình hình tài chính rõ ràng, minh bạch, kinh doanh có lãi, bảo toàn vốn và hoàn thành đầy

047791  
CÔNG TY  
TNHH  
KIỂM TOÁN VÀ TƯ  
VẤN  
THĂNG LONG  
T.D.K  
HÀNG LỢI  
23/11/2012

050904  
CÔNG TY  
PHÁP  
KẾ TOÁN  
HÀNG LỢI  
N. TP.

đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và đặc biệt không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông công ty mẹ và cổ đông công ty con.

Từ những thực tế của công ty cổ phần Nicotex về góp vốn bằng giá trị thương hiệu và báo cáo tài chính của các công ty con chưa được kiểm toán. Công ty cổ phần Nicotex xin được giải trình chi tiết với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng của UBCKNN

Kính đề nghị UBCKNN và các cơ quan của Ủy ban xem xét tạo điều kiện giúp đỡ

Xin Trân trọng cảm ơn

**XÁC NHẬN  
CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bừ Quỳnh Hạnh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thành Nam**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư